

สรุปมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</p>	<p>๑.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑) ความคืบหน้า พระราชบัญญัติจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” มี พรบ.หลัก ๕ ฉบับ และ พรบ.ประกอบอีกหลายฉบับ ซึ่งขึ้นต้นผ่านมติคณะรัฐมนตรี ขณะนี้เสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามลำดับ โดยได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้เป็นกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโดยได้รับเชิญให้เข้าประชุม และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมได้ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันและเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ๔ ประเด็นหลัก คือ</p> <p>(๑) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นแห่ง มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงศึกษาธิการ มีองค์ประกอบเทียบเท่ากระทรวง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการคือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งบริหารงบประมาณเป็นแสนล้าน ความที่ปรากฏใน พรบ.คือ ให้ยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์ ยุบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทำหน้าที่แทนซึ่งพิจารณาแล้วอาจถูกต้อง จึงได้เสนอความเห็นแย้งไปแล้ว</p> <p>(๒) ที่เป็นปัญหาเรื่องที่สอง คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเดิมเทียบเท่าระดับกระทรวง ลดระดับลงเป็นเทียบเท่ากรม และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากเดิมเป็นระดับ ๑๑ ลดระดับลงเป็น ระดับ ๑๐ นี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องเสนอแก้ไขต่อไป</p> <p>(๓) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเคยเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย ตามพรบ.ใหม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน มีเทียบเท่ากรม ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะไม่ใช่บทบาทหน้าที่เดิมของ วช. ซึ่งบทบาทหน้าที่เดิมกับหน้าที่ใหม่ได้ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้สัมพันธ์กัน</p> <p>(๔) งานนโยบายด้านวิจัยถูกจัดไปรวมกับงานจัดสรรทุนวิจัย ซึ่งงานทั้งสองไม่ควรจะอยู่รวมกัน แต่เดิม วช. ดูแลงานนโยบาย และ สกว. ดูแลงานด้านจัดสรรทุนวิจัย พรบ. จัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” นำสองงานมารวมกันโดยตั้งชื่อใหม่ว่า สำนักงานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นปัญหาทั้งสี่เป็นเรื่องที่จะต้องเสนอแก้ไขปัญหาต่อ สนช. ต่อไป</p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชุดพิเศษที่พิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” มีความเห็นว่าอาจไม่ทันเวลา เนื่องจากจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ รวมถึงการพยายามแก้ปัญหากันไป แต่เนื่องจากการเลือกตั้งใหญ่ของชาติ เลื่อนออกไปทำให้พอจะมีเวลาในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๒) ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาทในเรื่องการวิจัยให้มากขึ้น อันเป็นผลมาจากนักศึกษาลดลง ที่ว่างในมหาวิทยาลัยมีประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ที่นั่ง ซึ่งคาดว่าปีต่อไปจะเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ที่นั่ง อาจารย์</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้อง มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากภาระเรื่องการสอนที่ลดน้อยลง โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องดำเนินการใน ๓ ประเด็นหลัก คือ</p> <p>(๑) การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องการให้มีการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กำหนดให้นักศึกษาสามารถ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้รับการศึกษาในแขนงใหม่ๆ ทำให้เมื่อสำเร็จ การศึกษาจะสามารถเข้าสู่ระบบงานได้ทันที</p> <p>(๒) เรื่องงานวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะต้องเข้ามา มีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากนักวิจัยมากกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การที่ สกอ. เข้ามาบริหารจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยของงานวิจัย สกอ. ก็ สามารถดำเนินการบริหารจัดการได้โดยตรง</p> <p>(๓) การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p> <p>๑.๒ อธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>รองศาสตราจารย์จรินทร์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้กล่าวสวัสดิ์ปีใหม่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับ ปปช. กรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและให้สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ จะมีความชัดเจนในการดำเนินการของ ปปช. ในเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยเฉพาะกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๑) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ เรื่องการวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุรักษพันธุ์หงส์ดำ อาจารย์จรินทร์ อินทรีย์ และ อาจารย์จิรัฐติ ธรรมศิริ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ เรื่องการวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุรักษพันธุ์หงส์ดำ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมโรงเรือนให้หงส์ดำ สำรองพื้นที่ ศูนย์วิจัยและอบรมกุสิงห์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ทองปึก ทับสมบัติหัวหน้าศูนย์ แนะนำสถานที่ และร่วมตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำที่เหมาะสม โดยเลือกใช้น้ำธรรมชาติ บริเวณแปลงหมูป่าเดิม เนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิดป้องกันสัตว์อื่นมาทำร้ายหงส์ดำได้ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงให้เหมาะสม รั้วกั้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) วางแนวเสาขนาด ๑.๗ เมตร รอบพื้นที่ด้านใน กว้าง x ยาว ๓๐ x ๘๐ เมตร</p> <p>(๒) ล้อมรั้วลวดตาข่ายถึง ๗ ซม. เพื่อป้องกันสัตว์อื่น ๆ</p> <p>(๓) สร้างหลังคามุงจาก เพื่อเป็นที่พักให้อาหาร และให้ร่มเงาเพิ่มเติม นอกเหนือจากต้นไม้ธรรมชาติ</p> <p>(๔) ขุดลอกบ่อน้ำธรรมชาติเดิม ลึกประมาณ ๕-๑๐ เมตร เพื่อป้องกันการตื้นเขินฤดูแล้ง</p> <p>ส่วนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ๑) จะมีการขนย้ายสัตว์ทดลองมายัง ศูนย์วิจัยกุสิงห์ในช่วงเดือน ก.พ. ๒๕๖๒ ๒) จัดการเลี้ยงคู่สัตว์ทดลอง ก.พ. - ธ.ค. ๒๕๖๒ ๓) เก็บข้อมูลพฤติกรรมกรรมการทำรัง การฟักไข่ มิ.ย. - พ.ย. ๒๕๖๒ ๔) เก็บตัวอย่างขนและเลือด ก.พ. และ พ.ย. ๒๕๖๒ ๕) ตรวจวิเคราะห์ค่าโลหิตวิทยาของหงส์ดำ เม.ย. และ ธ.ค. ๒๕๖๒ ๖) ตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกเพศหงส์ดำ ส.ค. - ต.ค. ๒๕๖๒</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่สมัคร TCAS รอบที่ ๑ โดยรับสมัคร วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยอดสมัคร จำนวน ๔๒๔ คน จะมีประกาศรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์ผู้เข้าศึกษา ในวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๓) รายงานการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย รายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ โดยทำการปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยกิตและเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น ๔ รายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต</p> <p>(๒) ได้มีการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยได้ดำเนินการทดสอบไปแล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยใช้ข้อสอบ TOEIC เก้าในการทดสอบ</p> <p>(๓) ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๔</p> <p>(๔) เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นจัด ศูนย์สอบ TOEFL ITP อย่างเป็นทางการและเป็นศูนย์สอบเพียงแห่งเดียวใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีสิทธิ์ในการจัดสอบและดำเนินการสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ</p> <p>(๕) การรับอาจารย์ชาวต่างชาติ</p> <p>สิ่งที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเปิดให้มีรายวิชาเลือกเสรี ๒ รายวิชา ๒. ประกาศเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๔. การจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL และ Cambridge English Placement Test ๕. การออกประกาศเรื่องอัตราค่าสมัครสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ใหม่ ๖. การจัดบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ (ของบประมาณเพิ่ม) <p>การหารายได้ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Cambridge English Placement Test (CEPT) เป็นข้อสอบมาตรฐาน CEFR (A๑ – C๒) เหมาะสำหรับผู้สอบที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป (มัธยมศึกษา)</p> <p>๔) รายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่และการดำเนินการ พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุง อาคารรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการ ปรับปรุงก่อสร้างอาคารที่ประทับ และภูมิทัศน์โดยรอบ การก่อสร้าง อาคารที่ประทับ และภูมิทัศน์โดยรอบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง มีผลงานก่อสร้างโดยรวมประมาณร้อยละ ๘๐ ของสัญญาจ้าง คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๒ และดำเนินการปรับปรุง ภายในอาคารกิจการนักศึกษาเดิม การดำเนินการตามข้อ ๒.๑,๒.๒, ๒.๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการตามข้อ ๒.๔ มีการดำเนินการ ติดตั้งเวทีสำเร็จรูป แล้วเสร็จยังคงเหลือการดำเนินงานในขั้นตอนการตกแต่งเวที ในส่วนของแท่นที่ประทับ ฉาก ม่าน และการประดับผ้า คาดการณ์ว่าจะสามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน ๒,๔๕๐ คน ซึ่งวันนี้จะได้นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชมสถานที่สำหรับพระราชทาน ปริญญาบัตรจริง</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕) รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานที่จัดงาน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” The First National and International Conference of Kalasin University 2019 : Recent Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC)</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ (วาระลับ)	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ (วาระลับ) โดยให้แก้ไขมติเป็น เห็นชอบตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เสนอ</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภา มหาวิทยาลัย/ นิติกร
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.๑.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และ วิธีการในการกำกับดูแล การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.๑.๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และ วิธีการในการกำกับดูแล การดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์ และ วิธีการในการกำกับดูแลการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภา มหาวิทยาลัย /นิติกร
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาออกระเบียบ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. โดยให้นิติกรแก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไขก่อนเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๒ พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ....	มติที่ประชุม : เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.... โดยให้นิติกรแก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไขก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๓ พิจารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑	มติที่ประชุม: เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไขก่อนเสนออธิการบดีลงนาม	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระดับมหาวิทยาลัย)	มติที่ประชุม: เห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระดับมหาวิทยาลัย) โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระดับคณะ)	มติที่ประชุม: เห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระดับคณะ) โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๖ พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการผลิตครู ๔ ปี	มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการผลิตครู ๔ ปี ๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัย โดยคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาดำเนินการให้มีหลักสูตรที่ผลิตครูช่าง	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๗ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนตำแหน่งว่าง และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	มติที่ประชุม: ๑. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณวิสุทธิ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งว่าง ๒. แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์พิชชา ทองโชติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๘ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิริวิชญ์ เพชรจุล เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ๒. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิริวิชญ์ เพชรจุล เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๙ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือก นางสาวนวลใจ โคตรแสง เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ๒. แต่งตั้ง นางสาวนวลใจ โคตรแสง เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๑๐ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๑๑ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ๒. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๑๒ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ้อคำ เป็นคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ๒. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พ้อคำ เป็นคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๑๓ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือก นายอมร มะลาศรี เป็นคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ๒. แต่งตั้ง นายอมร มะลาศรี เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๑๔ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนันท์ ชมนาวัง เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๒. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง เป็นผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๑๕ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม เป็นผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒	มติที่ประชุม: กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๕.๒ พิจารณาเลือกเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือก นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ๑) นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๒) นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓) นายกรีช บัวทอง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๔) นางสาวสิริกร ประสมทอง เลขานุการ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) ๕) นางสาวเพชรรัตน์ คำลัยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ (นักตรวจสอบภายใน) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร

